
 1 

สารจาก ผศน. ประจําเดือนเมษายน 2556 

 
 สวัสดีสมาชิกชาวนาโนเทคทุกคน เดือนเมษายนปีนี้อากาศร้อนมาก ไม่แน่ใจว่าร้อนกว่าปี
ก่อนๆ หรือไม่เพราะรู้สึกร้อนมากเกือบทุกปี ยิ่งปีนี้ประเทศไทยต้องเตรียมตัวสําหรับการท่ีจะมี
กําลังไฟฟ้าลดลงจากการซ่อมแซมแท่นเจาะก๊าซในพม่า ทําให้ต้องมีมาตรการประหยัดพลังงาน
โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเมษายน มาตรการประหยัดพลังงานนี้ มีผลต่อพวกเราพอสมควร       
อากาศร้อนทําให้เหน็ดเหนื่อยมากข้ึนในขณะท่ีไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกท่ีต้องใช้ไฟฟ้า แต่หวัง
ว่าสมาชิกชาวนาโนเทคจะช่วยกันทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง โดยท่ีพวกเรายังสามารถทํางานได้
ในระดับเดิม ซึ่งเป็นเรื่องยากเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนท่ีช่วยกันคนละไม้คนละมือในเรื่องนี้            
หากมีประเด็นใดท่ีพวกเราเห็นว่าทําให้ประสิทธิภาพการทํางานท้ังของตนเองและองค์กรลดลงจาก
มาตรการนี้ หรือมีทางเลือกในเชิงปฏิบัติแบบอ่ืนๆ ขอให้บอกด้วยนะครับ จะได้หาแนวทางร่วมกัน 
เพ่ือแบ่งเบาปัญหาและความลําบากไปด้วยกัน 
 
 ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา ศน. มีกิจกรรมใหญ่จํานวนมากท่ีทําให้ทุกคนมีงานล้นมือ      
แต่เป็นโอกาสดี เป็นช่วงท่ี ศน. ได้แสดงบทบาทสําคัญในระดับประเทศและระดับนานาชาติท่ีน่าภูมิใจ 
และเป็นการเติบโตของ ศน. อย่างก้าวกระโดด ท้ังในทางภาพลักษณ์และทางทรัพยากรณ์ต่างๆ ซึ่ง
นา่จะเป็นฐานท่ีทําให้ได้รับทรัพยากรในการดําเนินงานอย่างเพียงพอสําหรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีพวกเรา
ได้ตั้งใจไว ้ผมขอเล่าให้พวกเรารับทราบในบางเรื่อง ดังนี ้
 
 ในวันท่ี 7 มีนาคม 2556 ศน. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ศน. 
กับองค์กรด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศจีน 2 แห่ง คือ ศูนย์เคมีนาโน (Center for 
Nanochemistry) มหาวิทยาลัยปักก่ิง และ National Center for Nanoscience and 
Technology (NCNST) ของ Chinese Academy of Science  ซึ่งหลายคนอาจจะได้เห็นจากข่าว
ในพระราชสํานักแล้ว สําหรับคนท่ียังไม่ได้ดู สามารถรับชมข่าวการลงนามท่ีมหาวิทยาลัยปักก่ิงทาง 
link (http://news.ch7.com/detail/27921/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ_สยามบรมราชกุมารี_
เยือนจีน.html) ข่าวเก่ียวกับ ศน. อยู่ในนาทีท่ี 4.48 เป็นต้นไป  ส่วนข่าวเก่ียวกับ NCNST รับชมได้
ตาม link (http://news.ch7.com/detail/28058/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ_สยามบรมราช
กุมาร_ีทรงเป็นสั.html) 
 ในโอกาสการตามเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศจีนนี้  ผมได้กราบบังคมทูล         
ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ  และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปักก่ิง เก่ียวกับศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ พันธกิจและตัวอย่างงานวิจัยของพวกเรา ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อพวกเราอย่างมาก และได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีของพวกเรา           
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มาโดยตลอด ท้ังนี้พระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยปักก่ิงและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยท้ังสองมีความสัมพันธ์เชิงวิชาการร่วมกันมาโดยตลอด โดยในทาง   
นาโนเทคโนโลยีได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงมีพระราชดําริฯ ให้ ศน. 
ขยายความสัมพันธ์กับประเทศจีนเพ่ิมเติม โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ของ ศน. เป็นผู้ประสานงานหลัก อันนําไปสู่การลงนาม MOU นี้ โดย ศน. จะเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ต่างๆ กับท้ังสองมหาวิทยาลัย และนําเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี (Center of 
Excellence) ของประเทศไทยเข้าร่วมด้วย  
 มหาวิทยาลัยปักก่ิง ได้กราบบังคมทูลว่าได้ให้ความสําคัญในเรื่องนาโนเทคโนโลยีเป็นพิเศษ 
และในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะทรงพระชนมายุ  60 พรรษา ในปี  พ.ศ.  2558      
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กราบบังคมทูลเสนอขอตั้ง Sirindhorn Sino-Thai Joint Nanotechnology 
Center ข้ึน โดยมีกิจกรรมการวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดหลักสูตรการศึกษาใน
ลักษณะปริญญาร่วม การให้ทุนการศึกษาโดยขอพระราชทานใช้ชื่อว่า Sirindhorn Scholarship และ
การจัดประชุมวิชาการร่วม ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ผู้เก่ียวข้องจากท้ังสามองค์กรจะหารือกันเพ่ือรับ
สนองพระราชดําริต่อไป  เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ี ศน. เข้าร่วมด้วย 
 ในส่วนของการลงนาม MOU กับ National Center for Nanoscience and 
Technology (NCNST) นั้น เป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติของประเทศจีน คล้ายกับ ศน. ของเรา ก่อตั้งข้ึน
ร่วมกันโดย 3 องค์กรหลัก คือ มหาวิทยาลัยปักก่ิง มหาวิทยาลัยชิงหัว และสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จีน (Chinese Academy of Science หรือ CAS) บริหารจัดการโดย CAS เป็นองค์กรหลักในด้านนี้
ของประเทศจีน ทํางานวิจัยในเรื่องสําคัญคล้ายกับ ศน. โดย NCNST ได้ถวายรายงานเก่ียวกับการนํา
นาโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและน้ํา ในโครงการ Removal of Heavy Metal 
Contamination in Water และโครงการ Encapsulation and Delivery of Pesticide โครงการ
ท้ังสองนี้สามารถท่ีจะร่วมกันระหว่างสองประเทศได้ทันที โดยอาศัยกลไกการวิจัยร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย และการศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยการสนับสนุนของ CAS และ ก.พ.  สมเด็จ
พระเทพรัตน์ฯ ทรงเป็นองค์ประธานการลงนาม MOU ระหว่าง ศน. กับ NCNST และได้
ทอดพระเนตรกิจกรรมของ NCNST ในเรื่องต่างๆ 
 การขยายความสัมพันธ์ระหว่าง ศน. กับองค์กรด้านนาโนเทคโนโลยีชั้นนําท้ังสองแห่งนี้ 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงต่อ ศน. และต่อเครือข่ายนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยครับ 
 
 ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา ศน. ได้เข้าร่วมในการจัดทําแผนงานตาม “ยุทธศาสตร์
ประเทศ” หรือ “Country Strategy” ท่ีรัฐบาลได้มอบนโยบายมา โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ในการเพ่ิม
ขีดความสามารถประเทศไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้จัดทําแผนงานตาม 
value chain ท้ังหมด 47 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในระดับประเทศ  ท้ังนี้ ศน. ได้เข้าร่วมและเป็นกําลัง
หลักจํานวน 5 แผนงาน คือ การเพ่ิมมูลค่าสิ่งทอโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง, ศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอด   
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นาโนเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน, นวัตกรรมการผลิตยา สารชีว
ภัณฑ์ทางการแพทย์ สมุนไพรและอาหารเสริมจากงานวิจัยของประเทศไทย, ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน 
และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง  นอกจากนี้ยังอยู่ในแผนงานลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ด้านการพัฒนาความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ทางนาโนเทคโนโลยีอีกด้วย   
 การจัดทําและดําเนินการตามแผนงานเหล่านี้ จะทําให้งานของ ศน. เห็นผลในเชิงรูปธรรม 
และเป็นการพัฒนาโครงการรวมท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีทําให้ ศน. มีห้องปฏิบัติการและทรัพยากรท่ี
พร้อมสําหรับการวิจัยท้ังในเชิงวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต์อย่างดี สําหรับท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว   
 
 สําหรับศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติท่ีเพ่ิงอยู่ในระยะเริ่มต้นอย่างนาโนเทคนี้ เรื่องต่างๆ ท่ีพวก
เรากําลังทําอยู่นี้ แต่ละเรื่องเป็นงานขนาดใหญ่มาก ท่ีจะมี impact ท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  งานท่ีกําลังทําอยู่นี้ต้องการพลังจากพวกเราในทุกสายงาน และผมรู้สึกดีใจมากท่ีเห็นความ
ร่วมมือและทุ่มเทอย่างเต็มท่ีของทีมนาโนเทค   
 ขอยกตัวอย่างสักเรื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องท่ีพวกเราร่วมกันทํา เช่น ในการ
ดําเนินงานเรื่องสิ่งทอท่ีได้รับความสนใจในระดับประเทศ  สวทช. โดย ศน. ได้ดําเนินการในการ
พัฒนาคุณสมบัติของผ้ า ไทยโดยใช้นา โนเทคโนโลยี  ให้ มี คุณสมบัติ พิ เศษมากข้ึน  ได้แ ก่                
การดูแลรักษาง่าย การป้องกันสีซีดจาง การทําให้เนื้อผ้ามีกลิ่นหอม มีเนื้อสัมผัสนุ่มข้ึน สะท้อนน้ํา 
และลดการสะสมของเชื้อ  ท้ังนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รณรงค์ให้มีการใช้ผ้าไทยนาโนนี้ และใน
วันท่ี 9 เมษายน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ใช้ผ้าไทยนาโนนี้ในระหว่างการประชุม ครม. 
ด้วย พวกเราคงจะได้เห็นข่าวกันไปแล้ว  รวมท้ังในระหว่างประเพณีสงกรานต์ปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็
จะใช้เสื้อท่ีตัดจากผ้าท่ีทีมของนาโนเทคได้ทําการ process มาด้วย  งานดังกล่าวนี้ต้องประสานกําลัง
ท้ังทีมท้ังวิจัย ทีมวิศวกร ทีมการตลาด ทีมประชาสัมพันธ์ และทีมสนับสนุนตา่งๆ โดยท่ีสมาชิกจํานวน
มากไม่ได้ทําหน้าท่ีนี้โดยตรง เป็นตัวอย่างของ Dream Team อย่างชัดเจนอีกด้วย 
 
 ช่วงนี้พวกเราท้ังศูนย์นาโนเทคมีงานหนักมากๆๆๆ นะครับ มากท้ังปริมาณ คุณภาพ และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  ขอให้ร่วมกันทุ่มเทกันต่อไป  อีกไม่ก่ีวันก็จะเป็นวันหยุดสงกรานต์แล้ว เป็นวัน
ปีใหม่ไทย วันหยุดท่ีพวกเราจะได้มีโอกาสพักผ่อนบ้าง  ขอขอบคุณสมาชิกชาวนาโนเทคหลายคนท่ีใน
ระหว่างวันหยุดยาวนี้แต่ก็ยังต้องทํางานเพ่ือ สวทช. ของพวกเราทุกคน  ขอให้ทํางานอย่างมีความสุข
และภูมิใจ และได้มีโอกาสพักผ่อนหลักจากท่ีเสร็จงานแล้ว  สําหรับพวกเราท่ีได้มีโอกาสพักผ่อน ขอให้
พักและชาร์ตแบตเตอรี่ของตนเองอย่างเต็มท่ี 
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 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยในปีนี้ ขอให้สมาชิกชาวนาโนเทคทุกคนท่ี
จะเดินทางกลับบ้าน/พักผ่อนต่างจังหวัด ใช้ความระมัดระวังและเดินทางโดยสวัสดิภาพ รวมถึงพวก
เราอีกส่วนหนึ่งท่ีจะใช้เวลาวันหยุดยาวนี้ท่ี กทม. ด้วย 
 ขอให้ทุกคนมีความสดชื่นในเทศกาลสงกรานต์นะครับ 
 
 สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
 
 


